



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๕๐๕๗๗
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๑๗๓.

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี และเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของ
กระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ
โดยกำหนดประชุมทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการ
ประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ www.ppob.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของ
กระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ท ๗/ก



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๙ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๐๐๑๐๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุประเบิดการประชุมฯ ประจำวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดประชุมทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม และได้เชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมทุกสัปดาห์ นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐

สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประจำวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายข้าราชการประจำ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นประธานสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	<p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ขอให้ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยร่วมกันหารือในการเร่งรัดให้งานของกระทรวงมหาดไทยสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว</p> <p>๒. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>๒.๑ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมวลข้อมูลและจัดทำข้อสรุปในเชิงสถิติว่าปัจจัยใดที่มีผลให้เกิดความสูญเสีย พร้อมทั้งกำหนดมาตรการทั้งในระดับพื้นที่และเวลาที่จะทำให้การสูญเสียลดลง โดยให้นัยสำคัญทางสถิติ เช่น มาตรการจับกุมผู้ขับขี่ที่เมาแล้วขับ มีผลให้อุบัติเหตุจากปัจจัยเมาแล้วขับลดลงเท่าใด เป็นต้น</p> <p>๒.๒ ขอให้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสงกรานต์</p> <p>เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.ต.ต. ธารา ปุณศรี)</p> <p>ขอเชิญหน่วยงานกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทย ในวันพุธ เวลา ๐๙.๓๐ น. เพื่อหารือข้อราชการ และรับทราบแนวทางการปฏิบัติราชการ</p>	หน่วยงานในสังกัด มท. ปก. กทม.	
การจัดระเบียบทางเท้า	<p>กรุงเทพมหานคร (ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)</p> <p>กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าบริเวณถนนพิษณุโลกไปจนถึงถนนนครสวรรค์ โดยปรับปรุงรั้วและปลูกต้นไม้ให้สวยงาม ซึ่งจะดำเนินการไปจนถึงหน้าทำเนียบรัฐบาล</p>	กทม.	- เลขาธิการ รมว.มท. (พล.ต.ต. ธารา ปุณศรี) - ผู้ช่วยเลขาธิการ รมว.มท. (นายจาดูร์ อภิชาติบุตร) - ประจำ สทน.
การจัดช่องทางให้ประชาชนได้ค้าขาย (ถนนคนเดิน)	<p>กรุงเทพมหานคร (พล.ต.ต. วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)</p> <p>๑. การจัดช่องทางให้ประชาชนได้ค้าขาย (ถนนคนเดิน) บริเวณถนนสุขุมวิทเพื่อรองรับผู้ค้าจากคลองถม โดยมีหลักการ “ใกล้แหล่งค้าคลองถมเดิม ประชาชนในบริเวณนั้นได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และมีความสะดวกสบาย” มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>- เป็นจุดผ่อนผันให้ผู้ค้าจากคลองถม เป็นเวลา ๒ เดือน</p>	กทม.	(พล.ต.ต. ปราโมช ปทุมวงศ์) - คณะทำงาน รมว.มท. (นายสายสุรีย์ บุนนาค)

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของร.ม.ว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดแฉ่งค้า ๑,๕๐๐ แฉ่ง กำหนดให้ผู้ค้า ๑ คน/๑ แฉ่ง ขนาดแฉ่งกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร - ไม่เป็นเส้นทางเสด็จของพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ - มีสถานที่จอดรถ เช่น สถานีรถไฟหัวลำโพง และอาคารจอดรถของเอกชนที่ไม่มีการทำงานในวันเสาร์อาทิตย์ - สำรวจและจัดทำทะเบียนผู้ค้าจากคลองถมที่ต้องการมาค้าขายที่ถนนคนเดินบริเวณถนนนงนุช - ได้ประสานงานกับตำรวจในเรื่องการจัดระเบียบการจราจร <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สร้างความเข้าใจกับผู้ค้า และประชาชนในบริเวณถนนคนเดิน ๒. ขอให้มีกฎกติกาและการจัดระเบียบถนนคนเดิน ๓. พิจารณาให้ผู้ค้าที่ลงทะเบียนมาค้าขายที่ถนนคนเดินบริเวณถนนนงนุชเป็นคนไทยทั้งหมด ๔. ขอให้การไฟฟ้านครหลวง ดูแลไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนคนเดิน ๕. ขอให้พิจารณาจัดทำ Bike Lane บริเวณถนนคนเดิน 		
เส้นทางจักรยานในกรุงเทพมหานคร	<p>กรุงเทพมหานคร (นางสาวตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกกรุงเทพมหานคร)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ปัญหาอุปสรรคของเส้นทางจักรยานเฟสที่ ๑ มีระยะทาง ๘ กิโลเมตรบริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ การฝ่าฝืนและขาดความเข้าใจในการใช้ช่องทางจักรยาน ๑.๒ การจอดรถโดยสารของนักท่องเที่ยว ๑.๓ การขาดความเข้าใจของผู้ประกอบการในพื้นที่ ๑.๔ การขาดทักษะและวินัยของผู้ใช้จักรยาน ๒. เส้นทางจักรยานเฟสที่ ๒ ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขอให้ศึกษาวิถีชีวิต ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ ๒. ขอความร่วมมือจากหน่วยราชการในพื้นที่เพื่อให้การสนับสนุน 	กทม.	
เส้นทางเลียบบแม่น้ำเจ้าพระยา	<p>ขณะนี้ได้มีการสำรวจพื้นที่ทั้งจากภาพถ่ายทางอากาศและการสำรวจทางน้ำตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าจนถึงสะพานพระราม ๗</p> <p>งานในระยะต่อไปเป็นงานด้านมวลชนและการประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นงานที่ละเอียดอ่อนและมีหลายขั้นตอน ทั้งนี้จะได้มีการประชุมเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมอย่างละเอียดต่อไป</p>	กทม.	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดการยอมรับ ลดแรงต้าน และให้เกิดกระแสว่าทุกคนเป็นเจ้าของแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมกัน</p> <p>๒. ขอให้กำกับดูแลการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่เกี่ยวกายไปพร้อมกับเส้นทางเลียบบแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย</p> <p>๓. ขอให้กรุงเทพมหานครจัดทำข้อมูลประเด็น (๑) การจัดระเบียบทางเท้า (๒) ถนนคนเดินถนนกรุงเกษม (ย้ายจากคลองถม) และ (๓) Bike Lane ผ่านรายการเดินทางหน้าประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ</p>		
<p>การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p>	<p>เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้มีการลงนามในการขนย้ายขยะ การสร้างถนนโครงข่าย ระบบไฟฟ้า ระบบประปาบาดาล อาคาร และรั้วรอบงบประมาณทั้งสิ้น ๓๖๑ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๔๐ วัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ช่วงทดลองสามารถขนย้ายได้วันละ ๒,๐๐๐ ตัน ปัจจุบันสามารถขนย้ายได้วันละ ๒,๒๕๐ ตัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ขนย้ายขยะโดยรถบรรทุกในลักษณะเป็นคาราวานประมาณ ๘ คัน มีผ้าคลุม/ฝาปิดมิดชิด ไม่มีการร่วงหล่นของขยะ - การสร้างเตาเผาขยะเชื้อเพลิงแบบ RDF คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ วงเงิน ๒๐๐ ล้านบาท และการสร้างโรงงานขยะ คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี ๒๕๕๙ วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ๓ เมกะวัตต์ - กำหนด Kick Off ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ขอให้มีการบริหารจัดการขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งที่ตำบลบ้านป้อม และตำบลมหาพราหมณ์</p>	<p>สธ. , ยพ.</p>	
<p>การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด</p>	<p>กรมการปกครอง (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองอธิบดีกรมการปกครอง)</p> <p>๑. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ๒๕๕๘ รัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้กำหนด ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ปี ๒๕๕๘ กำหนด ๘ ยุทธศาสตร์ ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ โดยกรมการปกครองได้กำหนดแผนการดำเนินงานใน ๗ ยุทธศาสตร์ (ยกเว้นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ) งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๒๑๑,๓๕๓,๘๐๐ บาท ดังนี้</p>	<p>สป.มท. (ศอ.ปส.มท.) ปค. , สธ. , พช.</p>	<p>-ผู้ช่วย รมต.ประจำ มท. (พล.ต.ท.ณัฐพิชัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p>๑) ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน ๒ โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาขงประมาณ ๑๗ ล้านบาท เป้าหมาย ๗,๖๐๐ คน - โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ขงประมาณ ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้ออนจัดสรรงบประมาณให้กรมสุขภาพจิต เบิกจ่ายแทนกัน <p>๒) ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายูสเพผู้ติดยาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ขงประมาณ ๑๐.๒ ล้านบาทเป้าหมาย ๗๖ จังหวัด ๘๗๘ อำเภอได้ออกปฏิบัติการค้นหา ผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดเข้าบำบัดรักษาที่โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง - โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) ขงประมาณ ๑๐๔,๗๘๐,๘๒๐ บาท เป้าหมายผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จำนวน ๑๕,๐๐๐ คน รวม ๒๕๐ รุ่น <p>๓) ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) ขงประมาณ ๕ ล้านบาท เป้าหมาย ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จำนวน ๑๕,๐๐๐ คน ติดตามคนละ ๔ ครั้ง <p>๔) ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ขงประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เป้าหมาย ๓ จังหวัด (เชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน) ๗ อำเภอ ๑๕ ตำบล <p>๕) ยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด ขงประมาณ ๑๖ ล้านบาท เป้าหมาย ๗๖ จังหวัด ๘๗๘ อำเภอ <p>๖) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ขงประมาณ ๒๓,๒๖๓,๐๐๐ บาท เป้าหมาย ๘๑,๘๐๙ แห่งทั่วประเทศ - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขงประมาณ ๑๐,๘๘๐,๐๐๐ บาท เป้าหมาย ปลัดอำเภอที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำตำบล จำนวน ๗,๒๕๕ คน ใน ๘๗๘ อำเภอ <p>๗) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบบูรณาการ</p>		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p>- โครงการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด งบประมาณ ๑๕๒๓ ล้านบาท เป้าหมาย ๗๖ จังหวัด ๘๗๘ อำเภอ</p> <p>๒. เป้าหมายในการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในทุกระบบของสำนักงาน ป.ป.ส. นำผู้เสพผู้ติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทุกระบบจำนวน ๒๒๐,๐๐๐ คนในส่วนของกระทรวงมหาดไทย (ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) จำนวน ๕๗,๐๐๐ คน แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือกรมการปกครองสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจำนวน ๑๕,๐๐๐ คน และขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓. การติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ในปี ๒๕๕๘</p> <p>๓.๑ เป้าหมายการติดตามดูแลผู้ผ่านการการบำบัดฟื้นฟู ในทุกระบบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ติดตามให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ของเป้าหมายประมาณจำนวน ๒๓๐,๐๐๐ คน</p> <p>๓.๒ แนวทางการติดตามช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบำบัดฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร มีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ - ระดับอำเภอ/เขต มีนายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขตเป็นหัวหน้าศูนย์ฯ - ระดับเทศบาลนคร/เทศบาลเมืองมีปลัดเทศบาลนคร/เมืองเป็นหัวหน้าศูนย์ฯโดยมุ่งเน้นการติดตามดูแลและช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฯ ภายใต้วความเหมาะสมของศักยภาพและบริบทในพื้นที่ <p><u>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)</u></p> <p>ในแต่ละปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และงบประมาณที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายที่จะอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเป็นรายหัว ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท ต่อหัว และสำหรับการฝึกอาชีพหัว ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท โดยอำเภอสามารถบูรณาการได้</p> <p><u>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. ขอให้กรมการปกครองไปเขียนเป็น diagram เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก และให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดยให้เห็นถึง Outcome และสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ขอให้ลงไปในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายจริง ๆ เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด</p>		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p>๒. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ดูแลแบบ incentive ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดที่อยู่ในพื้นที่โดยต้องสร้างงาน ส่งเสริมอาชีพ ให้ความรู้ เพื่อให้หลุดพ้นจากวงจรยาเสพติด ทั้งนี้ ให้ใช้กลไก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และขอให้ประสานกับกรมคุมประพฤติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการงบประมาณ</p> <p>๓. ในการประชุมครั้งต่อไปขอให้จัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่ง เพื่อสนับสนุนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน และกรมการปกครองโดยจะต้องทำให้ผู้ผ่านการบำบัดเห็นคุณค่า และมีศักยภาพในตัวเอง</p> <p>๔. ขอให้ร่างงบประมาณที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรร ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาผนวกรวมให้สอดคล้องกับ กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูหลุดพ้นจากวงจรยาเสพติด</p> <p>ข้อราชการปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ขอให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจงานจัดทำเป็น diagram ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ กระทรวงมหาดไทยพร้อมทั้งกำหนดพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจนแล้วแจ้งให้ จังหวัด อำเภอทราบ เพื่อเป็นเป้าหมายในการทำงานต่อไป ทั้งนี้ให้นำ เรียงคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับ มอบหมายทราบด้วย</p> <p>๒. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี ๒๕๕๘ ที่กระทรวงมหาดไทยต้องดำเนินการทั้งหมด เพราะว่าเป็นวาระในพื้นที่ แต่ที่เน้น คือการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน และการติดตามให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษากลับคืนสู่สังคม</p> <p>มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นหลักในการติดตามคน ในพื้นที่ หากเป็นคนข้างนอกหรือย้ายพื้นที่ให้กรมการปกครองไป ติดตาม ทั้งนี้พบว่าผู้ผ่านการบำบัดมี ๓ ประเภท คือ ๑) สุขภาพไม่ดี ๒) ยังอยู่ในวัยเรียนและต้องการเรียนต่อ ๓) ต้องการมีอาชีพแต่ขาด งบประมาณสนับสนุน โดยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอสำนักงาน ป.ป.ส. และกระทรวงยุติธรรม พิจารณาหากองทุนมาสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว</p> <p>๓. ขอให้กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนในเรื่องการฝึกอาชีพให้กับ ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด</p>	<p>ส.ป.มท. (ศอ.ปส.มท.) ปค. , สถ. , พช.</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
การปรับปรุงงานบริการด้านที่ดิน	<p>กรมที่ดิน (นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมที่ดิน)</p> <p>๑. โครงการติดตั้งระบบการจ่ายคิวบริการอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดินเพื่อแสดงความโปร่งใส เป็นธรรมให้กับประชาชนผู้ใช้บริการและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินได้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ รับภาระงานอย่างเท่าเทียม เสมอภาค</p> <p>๒. การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เช่นกระบวนการจดทะเบียนขาย เดิมมีจุดบริการ ๘ จุดบริการ ระยะเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที เหลือ ๕ จุดบริการ ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง ๔๕ นาที เป็นต้น</p> <p>๓. โครงการทางเลือกใหม่ให้บริการนัดจดทะเบียนล่วงหน้า ดำเนินการใน ๑๐ ประเภทงาน ได้แก่ ๑. ขาย ๒. ขายฝาก ๓. ให้ ๔. จำนอง ๕. กรรมสิทธิ์รวม ๖. ใบแทน ๗. มรดก ๘. ออกโฉนดที่ดิน เฉพาะราย ๙. แบ่งแยก และ ๑๐. รวมโฉนด/สอ.บ.เขต</p> <p>๔. การให้บริการรับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำนักงานที่ดินต่างพื้นที่ สามารถยื่นคำขอได้ทั้งงานจดทะเบียนกลางสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขาทุกแห่ง เว้นแต่การจดทะเบียนที่ต้องมีการประกาศหรือต้องมีการรังวัดสามารถให้บริการประชาชนปีละประมาณ ๒๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ ราย</p> <p>๕. การชำระเงินค่าธรรมเนียม สามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Internet ผ่านตู้ ATM ผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผู้ใช้บริการชำระเงินค่าธรรมเนียมจำนวน ๙๔,๙๔๑ ราย เป็นเงิน ๑๖,๐๗๖.๗๔ ล้านบาท</p> <p>๖. รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน และรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ หน่วยงานในสังกัดกรมที่ดินได้รับรางวัลระดับดีเด่นในประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ จากโครงการพัฒนาการบริการคิดและทำง่าย (Simplicity) เป้าหมายเพื่อประชาชน : Nakhon Sawan New Model</p> <p>๗. รายงานการศึกษาวิจัยของธนาคารโลกเกี่ยวกับการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการเข้าไปประกอบธุรกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในปี ๒๕๕๗ (ค.ศ. ๒๐๑๔) เฉพาะด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินกรมที่ดิน ได้รับการจัดอันดับที่ ๒๘ จาก ๑๘๙ ประเทศ</p> <p>ทั้งนี้ กรมที่ดินกำลังดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน และมีความเป็นปัจจุบัน เพื่อรองรับศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ</p>	ทด.	- คณะทำงาน รมช.มท. (นายวิชา นิลเพชรพลอย)

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ขอให้กรมที่ดินเชิญผู้บริหารที่ดินทั้งหมดมาพูดคุยเน้นการบริการด้วยใจ และความโปร่งใส แล้วให้ผู้บริหารไปกล่อมเกล่าเจ้าหน้าที่ในกำกับ</p> <p>๒. ขอให้กรมที่ดินประชาสัมพันธ์ให้สังคมรู้ว่าได้มีความเปลี่ยนแปลงปรับปรุงงานบริการด้านที่ดินเพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ</p> <p>ข้อราชการปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ขอให้กรมที่ดินเชื่อมการปรับปรุงงานบริการด้านที่ดินกับศูนย์ดำรงธรรมด้วย</p>		
<p>ผลการดำเนินของคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน</p>	<p>กรมที่ดิน (นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมที่ดิน)</p> <p>คณะอนุกรรมการจัดที่ดินภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้กำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท (โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) หลักการ ๒) ที่ดินของรัฐที่จะนำมาจัด ๓) คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดิน ๔) การอนุญาต ๕) แนวทางการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในระยะเร่งด่วน ๖) กรอบการดำเนินงานของ คทช. จังหวัด ในระยะเร่งด่วน <p>ทั้งนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมที่ดินคาดว่าจะดำเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>การจัดที่ดินในครั้งต่อไปขอให้กรมที่ดินเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาก่อนจะมีการจัดสรร</p>	<p>ทต.</p>	<p>- คณะทำงาน รมช.มท. (นายวิชา นิลเพชรพลอย)</p>
<p>ตลาดนัดชุมชน/OTOP</p>	<p>กรมการพัฒนาชุมชน (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)</p> <p>๑. ผลการดำเนินงานโครงการ “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” ขณะนี้มีดำเนินการ ๒๓ จังหวัด มีตลาดนัดทั้งสิ้น ๑๔๓ แห่ง</p> <p>แผนการดำเนินงานในระยะต่อไปให้มีคณะกรรมการในการดำเนินงานโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามามีส่วนร่วม สำหรับการติดตามผลการดำเนินงานได้มอบหมาย</p>	<p>พช.</p>	<p>- ทปช. รมช.มท. (นายศิวัช แสงมณี)</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p>ผู้ตรวจราชการออกไปตรวจ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด</p> <p>๒. โครงการ “OTOP ทั่วไทย ส่งความสุขปีใหม่ สร้างรายได้ขยายตลาดสู่อาเซียน”</p> <p>๒.๑. การจัดจำหน่าย “ OTOP ของขวัญ ของฝาก ในราคาพิเศษ เทศกาลปีใหม่โดยจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษลด ๑๐-๓๐% บริการจัดกระเช้าของขวัญ ของฝากฟรีจัดร่วมกับห้างสรรพสินค้าในพื้นที่แสดงและจำหน่ายที่ศาลากลางจังหวัด หรือศูนย์แสดงและจำหน่าย OTOP ผลการดำเนินงานของ ๑๓ จังหวัด ยอดจำหน่าย ๗,๒๒๕,๖๗๕ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘)</p> <p>๒.๒. ผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในตลาดต่างประเทศ ประเทศที่ไปจำหน่าย ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา และตะวันออกกลาง ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ผ้า และเครื่องแต่งกาย ของใช้ สมุนไพร และกล้วยไม้</p> <p>ยอดจำหน่ายปี ๒๕๕๘ (ข้อมูล ณ ๖ ม.ค. ๒๕๕๘) ผู้ประกอบการ ๒๓ จังหวัด มูลค่าการส่งออก ๕๘๓,๑๘๒,๒๕๖ บาท</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ตลาดนัดชุมชน ขอให้ดำเนินการให้ครบทุกจังหวัด อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ วัน</p> <p>๒. สินค้า OTOP ประเภทกล้วยไม้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาช่องทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้กับผู้ผลิตและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้</p> <p>ข้อราชการปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ขอให้ใช้กลไกขององค์การตลาดร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหาช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้า OTOP และร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน สนับสนุนช่องทางการตลาดกล้วยไม้</p>	<p>พช. , อด. , สป.มท. (สบจ.สป.)</p> <p>พช. , อด. , สป.มท. (สบจ.สป.)</p>	
<p>สาธารณสุขและการเตรียมการป้องกันและแก้ไขภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ</p>	<p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</p> <p>๑. เหตุการณ์สึนามิเกิดจากแผ่นดินไหว ถ้าเกิดในทะเลก็เกิดสึนามิเกิดคลื่นกระทบฝั่ง แผนการจัดการเหมือนกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวแต่กำหนดพื้นที่เป้าหมายต่างกัน ประเทศไทยมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ดังนี้ ๑) การเกิดสึนามิจะมีโอกาสเกิดใน ๒๒ จังหวัด คือจังหวัดฝั่งอันดามัน ๒) การเกิดแผ่นดินไหวบนบก ๖๒ จังหวัดเกิดความรุนแรงใน ๖ จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ ลำปางและกาญจนบุรี</p> <p>๒. ระบบการแจ้งเตือนภัยสึนามิมีการวัด มี ๒ ประเภท คือ</p>	<p>ปก.</p>	<p>- ทปช. รมว.มท. (นายอนุชา โมกขะเวส)</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๑ วัดระดับของคลื่นและระดับน้ำทะเล มีทั้งหมด ๒๒ จุด ห่างจากภูเก็ต ๖๐๐ กิโลเมตร พอส่งสัญญาณมาบนบกจะแจ้งมาที่ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกับกรมอุตุนิยมวิทยา</p> <p>๒.๒ ศูนย์เตือนภัยมีทั้งหมด ๓๔๔ เครื่อง วัดเฉพาะสีนามิ ๑๒๗ เครื่องใน ๖ จังหวัดภาคใต้ หากเกิดสีนามิจะส่งสัญญาณไปที่ จังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะมีหน้าที่เข้าไปบริหารจัดการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการตรวจสอบระบบตรวจวัดสีนามิ และระบบเตือนภัยว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน ระบบการเตือนภัยมาจากแหล่งใดบ้าง ระยะเวลาในการพยากรณ์ การแจ้งเตือนในท้องถิ่น</p> <p>๒. ในกรณีที่ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติจะมอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทยดูแลเรื่องการแจ้งเตือนภัยสีนามิ ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปรายละเอียดและแจ้งให้รัฐบาลทราบแนวทางการดำเนินการ หากจะถ่ายโอนงานมา ขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงด้วย</p>		
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	<p>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)</p> <p>การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ได้เริ่มดำเนินการแล้ว คือ จังหวัดมุกดาหาร มีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑. ปรับปรุงผังเมืองรวมและเสนอประชุมอนุกรรมการผังเมือง โดยออกแบบวางผังพื้นที่เพื่อรองรับการเป็นเขตอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์โลจิสติกส์ โรงแรม และการค้าบริการสำหรับนักท่องเที่ยว</p> <p>๒. ผังเมืองรวมมุกดาหาร : ดำเนินการปรับปรุงผัง โดยพัฒนาพื้นที่ ศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่รองรับสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ ๒ เพิ่มพื้นที่พาณิชย์กรรม คลังสินค้า และอยู่อาศัย (ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างผังเมืองรวมแล้วในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗)</p> <p>๓. ผังเมืองรวมชุมชนดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร : ดำเนินการวางผังพื้นที่ใหม่ชุมชนชายแดน รองรับการค้าชายแดน (เสนอ ครม. พิจารณารับหลักการ)</p> <p>๔. จัดทำ Master plan ในการร่างโซนผังเมือง การออกแบบสาธารณูปโภคที่เป็นประโยชน์ เช่น ถนน ระบบประปา โรงพยาบาล ศูนย์ราชการ และมาตรการทางกฎหมายผังเมืองประกอบว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ต้องใช้เครื่องมืออะไร โดยทำควบคู่กันไป การจัดทำ</p>	ยพ.	- ผู้ช่วยเลขาธิการ รมว.มท. (นายจาดูร์ อภิชาติบุตร)

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p>ผัง ๒ จุดอยู่ในระหว่างการจัดทำในการลงรายละเอียดและแจ้งให้กับประชาชนรับรู้ในขอบเขตของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๕. ในส่วนของมหาดไทยได้มีการดำเนินการแล้วทั้งด้านโยธา ระบบไฟฟ้า ระบบประปา</p> <p>๖. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้กำหนดว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจมีเป้าหมายในมิติทางเศรษฐกิจอย่างไร ในส่วนของเรื่องการใช้ที่ดินในการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดจะบริหารงานโดยคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ</p>		
<p>แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด</p>	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก)</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหน้าที่ในการแปลงนโยบายของรัฐบาล กรอบแนวคิดที่สำคัญ เช่น การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การฟื้นฟูและป้องกันปัญหาภัยพิบัติ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น โดยแปลงเป็นแนวทางการปฏิบัติและส่งมอบให้กระทรวงกรมดำเนินการ โดยเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณ Function และอีกส่วนหนึ่งก็มีการมอบแนวทางให้กระทรวงมหาดไทยและส่งมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะตัวแทนรัฐบาล</p> <p>๑. กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดต้องมีการรับฟังความต้องการของประชาชน ซึ่งแนวทางการปฏิบัติ ที่ผ่านมามีได้ดำเนินการให้ทุกหมู่บ้านทำประชาคม จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น นายอำเภอจะทำหน้าที่รวบรวมปัญหาความต้องการเหล่านี้ขึ้นไปสู่จังหวัด และท้องถิ่นก็สามารถนำปัญหาความต้องการ ไปจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นได้</p> <p>๒. จังหวัดจะมีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ซึ่งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องมีข้อมูลที่ดี มีกระบวนการดำเนินการอย่างมีส่วนร่วม (ดึงภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามาเป็น คณะกรรมการ) มีการวิเคราะห์ SWOT กำหนดเป็นวิสัยทัศน์จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนา Positioning ของการพัฒนา แผนงาน/โครงการที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ ปัญหาความต้องการของประชาชน และนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งขณะนี้แผนปฏิบัตินโยบายประจำปี ได้ส่งสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประมาณ ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประมาณ</p>	<p>สป.มท. (สพจ.สป.)</p>	<p>- ทปช. รมช.มท. (นายศิวัช แสงมณี) - คณะทำงาน รมว.มท. (นายเรวัตศักดิ์ มหา วินิจฉัยมนตรี และ นายยงยุทธ โกเมศ)</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p>๑๗,๐๐๐ ล้านบาท งบประมาณที่จัดสรรให้ อปท. ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท (รวมภาษีจัดสรรประมาณ ๖๐๐,๐๐๐-๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท) แต่งงบประมาณ Function มี ๑.๗ ล้านล้านบาท จากยอดงบประมาณ ๒.๕ ล้านล้านบาท โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการบูรณาการ งบประมาณ Function ไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นกระบวนการจัดทำแผนทั้งหมดที่ผ่านมา</p> <p>๔. ในขณะนี้ งบประมาณ Function ทุกจังหวัดมี CD ซึ่งสำนักงบประมาณรวบรวมและประมวลแล้ว จังหวัดทราบทุกโครงการแล้ว สามารถนำแผนงาน/โครงการเข้าสู่ที่ประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ได้ หากเห็นว่าแผนงาน/โครงการใด ควรจะบูรณาการในเรื่องพื้นที่กับเวลาให้มีมิติ และให้จังหวัดทำหนังสือถึงส่วนราชการนั้น ๆ โดยตรงและแจ้งมายังกระทรวงมหาดไทยด้วย</p> <p>๕. ระบบ PADME หลังจากทีแต่ละกลุ่มจังหวัดมีแผนงาน/โครงการตามงบประมาณแต่ละปีแล้วจะต้องกรอกรหัสเข้าไปผู้ว่าราชการจังหวัดโดยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดซึ่งเป็นเลขานุการ ก.บ.จ. ให้ส่วนราชการต่าง ๆ นำงบประมาณ Function กรอกเข้าไปในระบบนี้ จะสามารถแสดงให้เห็นถึงแผนงาน/โครงการ และสามารถแยกประเภทได้ว่าเป็นโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด Function และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. จะดำเนินการวิเคราะห์สภาพการดำเนินโครงการต่าง ๆ และสรุปให้ผู้บริหารทุกไตรมาส (เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘)</p> <p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายแก่นเพชร ช่วงรังษี)</p> <p>จากการประชุม ก.น.จ. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สำหรับการพิจารณาแผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามกระบวนการที่นำเสนอข้างต้น และมีประเด็นเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>๑) หลักการกรอบวงเงินจะเพิ่มขึ้นจาก ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๒๘,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒) สำหรับปี ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ไปตกลึกของแผนงาน/โครงการให้แล้วเสร็จในระดับจังหวัด (สำนักงาน ก.พ.ร. จะต้องมีทีมงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานงบประมาณ เป็นต้น) ลงไปจัดการให้เสร็จในระดับจังหวัด</p> <p>๓) นายกรัฐมนตรีเน้นกรอบ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และคำนึงถึง ๓ เสาหลักของประชาคมอาเซียน (เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม) การต่างประเทศ และยุทธศาสตร์ ๘ ประการของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p>		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p>๔) เน้นบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบูรณาการให้เกิดผลและขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๕) นายกรัฐมนตรีจะตั้งทีมงานลงไปติดตาม เร่งรัดการบริหารแผนและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>๖) ขอให้กระทรวงมหาดไทยช่วยติดตาม เร่งรัดอีกทางหนึ่งด้วย</p> <p>๗) นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้ประเมินผู้ว่าราชการจังหวัด โดยให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหลัก</p> <p><u>สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท.</u> <u>(นายทวิ จงประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนประสานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด)</u></p> <p>การกำหนดตำแหน่งจุดยืนของการพัฒนา (Positioning) ที่แต่ละจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้ดำเนินการทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยวิเคราะห์จาก SWOT ข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่มาผนวกกับศักยภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของแต่ละพื้นที่ และใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการขับเคลื่อน Positioning ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ได้เสนอตัวอย่าง Positioning ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย</p> <p><u>สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท.</u> <u>(นายอนุรัตน์ ธรรมประจักษ์จิต ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดฯ)</u></p> <p>ระบบ PADME : Bureau of Provincial Administration Development & Promotion Monitoring Evaluation โดยเป็นระบบติดตามงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระบบ Application ผ่านระบบมือถือ เพื่อสะดวกในการใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีการทดลองใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในลักษณะขอความร่วมมือจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานในระดับพื้นที่ให้เข้ามาลงระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการทั้งหมด โดยส่วนกลางจะสนับสนุนเรื่องความรู้ เป็นที่ปรึกษา ตลอดจนนำปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด ซึ่งในระบบ PADME มีฐานข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการทั้งหมด สามารถแสดงรายการแผนงาน/โครงการโดยจำแนกตามแหล่งงบประมาณการกระจายตัวของพื้นที่ นอกจากนี้ ยังสามารถจำแนกจำนวนแผนงาน/โครงการทั้งหมดแยกตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ซึ่งมีทั้งหมด ๓๑ รูปแบบ สิ่งเหล่านี้จะสะท้อนจำนวนแผนงาน/โครงการทั้งหมดที่มีในพื้นที่ที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล Positioning หรือยุทธศาสตร์ของ</p>		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p>รัฐบาลที่สำคัญครอบคลุมทั้ง Agenda Function และ Area ในระบบยังทราบถึงผลการดำเนินงานในระหว่างการดำเนินงาน (แผนงาน แผนเงิน) ปัญหาอุปสรรค ขั้นตอนการก่อกำหนดผู้กักพื้นที่ หรือผลสัมฤทธิ์สุดท้าย (โครงการมีการประเมินผล) ระบบสามารถสร้างเครื่องมือเบื้องต้น (แบบสอบถามเบื้องต้น) นำไปสู่การประมวลผลเพื่อตอบให้ได้ว่าโครงการนี้ประชาชนพึงพอใจอย่างไร</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้จากระบบ PADME ประชาชนไม่ต้อง LOGIN สามารถเห็นแผนงาน/โครงการ พื้นที่ดำเนินงาน ระยะเวลาสิ้นสุดงบประมาณ ภาพประกอบของแผนงาน/โครงการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานอื่นในการศึกษาตัวอย่างโครงการที่มีคุณภาพและบรรลุผลสำเร็จ จากการใช้ระบบมา ๓ ปี แม้จะไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งนี้ หน่วยงานส่วนกลางทั้ง สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง ฯลฯ ได้ให้ความสนใจโดยได้เชิญเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ หากทุกส่วนราชการใช้ระบบนี้ก็จะ เป็นเครื่องมือ กลไกหนึ่งของการบูรณาการแผนงาน/โครงการในระดับพื้นที่ ซึ่งจะสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง Area Based</p> <p><u>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. ขอให้สรุปแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒. ขอให้ทุกจังหวัดบันทึกข้อมูลทุกงบประมาณที่ลงในพื้นที่ในโปรแกรม PADME เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริง และขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้วย</p> <p><u>ข้อราชการปลัดกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดจะเปลี่ยนสถานที่ และเวลาการดำเนินการตามมติ ครม. เรื่องการบูรณาการงบประมาณ Function ที่ลงมาในพื้นที่จังหวัด ขอให้ติดตามและมีข้อมูลที่ชัดเจน</p> <p>๒. ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ การประชุม ก.น.จ. มีการเพิ่มงบประมาณ และให้ทุกหน่วยงานลงไปดำเนินในพื้นที่ ซึ่งหน่วยงานที่ลงไปในพื้นที่ทราบเรื่อง Area Based ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแล้ว ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามรับทราบเรื่อง Function ด้วย</p> <p>๓. การติดตาม การกรอกข้อมูล นอกจากโปรแกรม PADME แล้ว ยังมีการวัดผลงานและการติดตามเป็นรายบุคคลตามระบบด้วย ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัดและสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดต้องมีเพิ่มศักยภาพมากขึ้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเร่งสนับสนุน</p>		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
<p>การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>ภาพรวมของการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น</p> <p>๑. ภาพรวมงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒๔๐,๗๔๕.๒๔๙๗ ล้านบาท แบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายจ่ายงบลงทุน ขณะนี้ยอดการเบิกจ่ายแล้ว ๘๙๑.ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๘ งบอุดหนุนทั่วไปในภาพขณะนี้ตามงบประมาณ ๒๐๙,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๔,๘๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔ ซึ่งเกินเป้าหมาย - ภาพรวมของรายจ่ายลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมาย ณ สิ้นปี (ธันวาคม ๒๕๕๗) กำหนดไว้ที่ร้อยละ ๒๙ ดำเนินการได้ร้อยละ ๒.๗๘ ในไตรมาสที่สองกำหนดไว้ที่ร้อยละ ๕๕ ความสำเร็จมีโครงการซึ่งได้จัดสรรไปทั้งหมด ๑๑,๒๖๒ โครงการ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รายงานได้มีการลงนามและก่อสร้างแล้วประมาณ ๑,๐๐๐ โครงการ ณ วันนี้ เพิ่มขึ้นเป็น ๔,๐๐๐ โครงการแล้ว เพราะฉะนั้น ความสำเร็จของการลงนามและก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น แต่ยังมีเหลืออยู่ประมาณ ๕,๐๐๐ กว่าโครงการ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการประเมินราคากลางหลังจากนั้นจึงเริ่มดำเนินการก่อสร้าง - สำหรับรายจ่ายประจำคงไม่น่าเป็นห่วง เพราะเกินเป้าหมาย เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๔ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ ๕๕ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกำหนดราคากลางสูง โดยขอให้อำเภอ จังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบพิเศษเฉพาะเรื่องของการกำหนด ราคากลาง เกือบร้อยละ ๕๐ ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน และรายงานนายกรัฐมนตรื และคณะรัฐมนตรีให้ทราบว่าจะสามารถดำเนินการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนได้อย่างไร</p>	<p>สถ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทปช. รมช.มท. (นายศิวัช แสงมณี) - คณะทำงาน รมว.มท. (นายเริงศักดิ์ มหาวิจิณย์มนตรี และ นายยงยุทธ โกเมศ) - คณะทำงาน รมช.มท. (นายอมร เลาหมื่นศรี)
<p>การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว</p>	<p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายวัลลภ พริ้งพวงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)</p> <p>ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ครบวาระและต้องมารายงานตัว โดยมีจำนวนสมาชิกท้องถิ่นที่จะต้องกลับมารายงานตัว ๑,๙๕๗ คน</p>	<p>สถ.</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p>โดยมารายงานตัวแล้ว ๑,๖๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔ ในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องกลับมารายงานตัว ๒๔๐ คน โดยมารายงานตัวแล้ว ๒๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘</p> <p>การดำเนินการดังกล่าวพบปัญหาและอุปสรรค ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ปัญหาในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถเลือกตั้งได้ ได้ใช้ประกาศ คสช. ที่ ๘๕/๒๕๕๗ ไปก่อน และอยู่ระหว่างหารือกับคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ๒. การยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาล อยู่ระหว่างหารือว่าจะใช้คำสั่ง คสช. ที่ ๑/๒๕๕๘ ได้หรือไม่ ๓. ผู้บริหารท้องถิ่นตายให้ไปใช้ประกาศ คสช. ที่ ๘๕/๒๕๕๗ แทน คือ ให้ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นตายและจำนวนสมาชิกมีเกินกึ่งหนึ่งก็ให้มีตามจำนวนนั้น หากมีจำนวนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งให้สมาชิกที่เหลือนั้นพ้นสมาชิกภาพให้ไปใช้ประกาศ คสช. ที่ ๘๕/๒๕๕๗ <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ขอให้เร่งดำเนินการในกรณีที่มีจำนวนไม่ครบถ้วน ทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการหารือกับคณะกรรมการความสงบแห่งชาติในกรณีที่มีปัญหาติดขัด</p>		
<p>การเตรียมการต้อนรับการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)</p>	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายอภิรักษ์ ซื่อธัญวงศ์)</p> <p>การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการของ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ มีการนำเสนอวิถีทัศน์ประมาณ ๖ นาที และได้จัดเตรียมเอกสารสรุปมอบให้แก่รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จำนวน ๑๑ เรื่อง ซึ่งเป็นภารกิจที่กระทรวงมหาดไทยรับมอบจากรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ โดยนำหัวข้อสำคัญมานำเสนอ เช่น เรื่องศูนย์ดำรงธรรม การแก้ไขปัญหา จชต. ความมั่นคงด้านชายแดน การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นต้น พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขอให้เพิ่มประเด็นการนำเสนอเรื่องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. การสรุปในแต่ละประเด็นขอให้สื่อให้เข้าใจง่าย ๆ ถึงงานที่ทำ และใช้เวลาไม่นานมากนัก ควรเพิ่มการนำเสนองานภารกิจตาม Function และซักซ้อมหรือเตรียมการสำหรับนำเสนอให้ดี พุดให้ครอบคลุมสั้น ๆ ทุกเรื่อง 	<p>สป.มท. (สนพ.สป.)</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
<p>การประเมินผล การดำเนินงานของ ผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก)</p> <p>การประเมินผู้ว่าราชการจังหวัดได้ผ่านความเห็นชอบและคำแนะนำของทีมเลขานุการและที่ปรึกษาทั้งหมดแล้ว โดยนำมาปรับปรุงแล้วคาดว่าจะส่งให้ถึงจังหวัดภายในสัปดาห์นี้ (วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘) และให้ส่งกลับมายังกระทรวงมหาดไทยโดยเป็นผลงานของเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และแจ้งให้ส่งทุกเดือนนับจากนี้เป็นต้นไป</p> <p>แนวทางการประเมิน คือ หลังจากจังหวัดส่งให้กระทรวงมหาดไทยในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนจะใช้เวลา ๑ สัปดาห์ ในการประมวลผลการทำงานในภาพรวมของผู้ว่าราชการจังหวัด ๘ วาระมหาดไทย (๘ Agenda) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในแต่ละเรื่อง ในแบบสอบถามจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำเสนอสิ่งที่เป็นผลงานเด่น ๆ ในแต่ละด้าน ซึ่งสามารถตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของประชาชนในจังหวัด นำไปประชาสัมพันธ์ได้ และสะท้อนสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องการ โดยแบบประเมินจะรวบรวมความสำเร็จในแต่ละเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาได้</p>	<p>สป.มท. (สนผ.สป.)</p>	<p>- ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.มท. (นายจาตุร อภิชาติบุตร) (รายงานผ่าน รมช.มท.)</p>
<p>การป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบในภาครัฐ</p>	<p>ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสยาม ศิริมงคล)</p> <p>๑. ความคืบหน้าการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ สืบเนื่องมาจากยุทธศาสตร์ของชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประกอบกับ MOU ที่ลงนามร่วมกับ ป.ป.ช. การดำเนินการแบ่งออกเป็น</p> <p>๑.๑ การส่งเสริม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกหน่วยงาน ระดับกระทรวง กรมและจังหวัดมีคณะกรรมการขับเคลื่อนคือคณะกรรมการจริยธรรมของแต่ละส่วนราชการ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปตามแผนของแต่ละหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของหน่วยงานที่ช่วยดำเนินงานของคณะกรรมการ ส่วนกลางมีศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นฝ่ายเลขานุการในการขับเคลื่อน - ส่วนของจังหวัดเมื่อกลางเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ได้แจ้งให้จังหวัด และทุกส่วนราชการจัดตั้งศูนย์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำหน่วยงานขึ้นทุกที่เพื่อรองรับการทำงานของคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น <p>๑.๒ การปราบปราม มีข้อกำหนดใน MOU ให้มีคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวเพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนตาม</p>	<p>สป.มท. (กจ.สป. , ศปท.มท.)</p>	<p>- ผู้ช่วย รมต.ประจำ มท. (พล.ต.ท.ณัฐพิชัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p>ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งเป็นไปตาม MOU ที่ทำกับ ป.ป.ช. ระหว่างนี้หรือรับรายงานการจัดตั้งและผลการดำเนินงานของแต่ละชุด</p> <p>๒. ข้อเสนอแนะขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน นายประมวล สุธีวงศ์ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย ๘ เรื่อง แบ่งเป็น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมที่ดิน ๓ เรื่อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒ เรื่อง และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓ เรื่อง ได้สรุปและประมวลสิ่งที่ได้เสนอมาแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ</p> <p>(๑) ข้อเสนอที่กระทรวงและกรมต่าง ๆ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว</p> <p>(๒) การรณรงค์เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ การบันทึกและส่งเอกสารข้อมูล รวมถึงเรื่องการประกาศภัยต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ส่วนราชการได้ดำเนินการอยู่แล้ว โดยจะได้มีการประมวลและชี้แจงกลับไป</p> <p>ประเด็นที่สำคัญอื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสร้างกระบวนการที่สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก ฯ โดยสามารถนำมาดำเนินการได้ - การดึงภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน วิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความโปร่งใสในภูมิภาค โดยจะตอบในลักษณะว่าสามารถรับมาดำเนินการได้ - ความคืบหน้าการดำเนินการตาม MOU ที่กระทรวงมหาดไทยทำกับ ป.ป.ช. ได้นำแนวทางและมาตรการต่าง ๆ มาแปลงเป็นวาระมหาดไทย ไสยะอาด ปี ๒๕๕๘ มีกิจกรรม/โครงการที่สำคัญ คือ การจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน การยกย่องเชิดชู ประเมินความโปร่งใส การยกย่องบุคลากรต้นแบบในการต่อต้านการทุจริต รณรงค์กิจกรรม “ไม่ให้ไม่รับ” ซึ่งจะมีการกำหนดตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินการ โดยกระทรวงมหาดไทยจะนำมาต่อยอดการให้รางวัลเชิดชูหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค - สำหรับการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนปรากฏอยู่ในวาระมหาดไทย ไสยะอาดแล้ว <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขอให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามประเด็นที่จะต้องรับข้อเสนอแนะขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันลงไปยังทุกหน่วยงาน ๒. ให้จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนด้วย 		

สำนักนโยบายและแผน สป.

ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น.